



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

ที่ กพ ๐๕๓๒.๑/๑๒๒

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการร้องเรียนเรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน สาธารณสุขอำเภอไทรงาม

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 มุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญและรวมพลังในการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลักภายใต้แนวคิด จุดพลังแห่งความร่วมมือ (The Power of Collaboration)

๒. ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา

ในการนี้กลุ่มบริหารทั่วไปขอรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เนื่องจากในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมาไม่พบเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงขอรายงานเพื่อทราบเพื่อตอบหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT2 และขออนุญาตเผยแพร่แผนฯแก่ประชาชนทั่วไป ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม (ช่องทางประชาสัมพันธ์กิจกรรม ITA) และช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนามอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

(นายวิฑูรย์ วิชาพร)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

ทราบ

(นายสุเทพ พงษ์ไทยสงค์)

สาธารณสุขอำเภอไทรงาม

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บริการปี ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

เดือน	ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ				ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ				ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
	จำนวน (เรื่อง)	ดำเนินการแล้ว (เรื่อง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เรื่อง)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เรื่อง)	จำนวน (เรื่อง)	ดำเนินการแล้ว (เรื่อง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เรื่อง)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (เรื่อง)		
ตุลาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	มีขั้นตอนในการ
พฤศจิกายน	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ปฏิบัติงาน
ธันวาคม	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	มีคู่มือ
มกราคม									ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
กุมภาพันธ์									ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
มีนาคม										
เมษายน										
พฤษภาคม										
มิถุนายน										
กรกฎาคม										
สิงหาคม										
กันยายน										
รวม										

หมายเหตุ ในรอบ ๖ เดือน (ต.ค.๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น